



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบางชั้น กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐๗๕ ๓๗๑ ๐๒๕ ต่อ ๖๐๕

ที่ นศ ๐๐๓๓.๓๐๑(๑๗)/พิเศษ

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และขออนุญาตนำข้อมูล
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางชั้น

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางชั้น ได้ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อร่วม
ประเมิน และจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อพิจารณากำหนดมาตรการสำคัญ ในการป้องกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน และขอให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางชั้น จึงขอเสนอรายงานแผนการบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต ของโรงพยาบาลบางชั้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลบางชั้น ต่อไป

(นายเศรษฐศักดิ์ พวงศรีพงศ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุญาต ไม่อนุญาต

(นายวิทยา ระย้า)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางชั้น

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน โรงพยาบาลบางชั้น
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๗
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลบางชั้น จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัน/เดือน/ปี: ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

หัวข้อ: หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
MOIT ๑๗

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงาน

๒. มีผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงาน ตาม
ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (หน้า ๑๐๑)

Link ภายนอก: ไม่มี

หมายเหตุ:

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นายเศรษฐภักดิ์ พงศ์พิงศ์)
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

วันที่ ๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๗

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายวิทยา ระย้า)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางชั้น ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายอดุลย์ศักดิ์ วัชนจำนงค์)
ตำแหน่ง จพ.เครื่องคอมพิวเตอร์

วันที่ ๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๗